



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. สานสัมพันธ์ไมตรี ไทย-อินเดีย นำคณะนาฏศิลป์ไทย ร่วมงาน Destination Thailand Chennai 2014



เมื่อวันที่ ๒๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู สาธารณรัฐอินเดีย จัดงาน Destination Thailand 2014 ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยกิจกรรมภายในบูธจัดให้นักการทูตทำการสาธิตประกอบอาหารไทย เพื่อให้ผู้ร่วมงานชาวอินเดีย ได้มีโอกาสชิมรสชาติอาหารไทย ซึ่งจะทำให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยในมุมมองต่างๆ เกิดความประทับใจ และชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของไทย ในการนี้ อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้นำนักศึกษาคณะนาฏศิลป์ มรพส. เข้าร่วมโชว์การแสดงจำนวนกว่า ๔๐ ชุด ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอินเดีย และผู้ชมงานจำนวนมาก รวมทั้งได้รับคำชื่นชมจาก คุณสมศักดิ์ เตรียมแจ้งอรุณ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย กล่าวชื่นชมถึงความงดงามของการแสดง ถือเป็น การประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์) ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย ในสายตาชาวต่างชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

ขอเชิญร่วมทำบุญ.. ฟร้งนี้ (๑๐ ก.ย.) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ และชมรมอาจารย์อาวุโส จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ทุกท่านร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน



PSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ฯ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

กาชะลองผลิตใบ'เตย'

"กาชะลองสังสรรค์...คืนวันแห่งความสุข"

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
 ณ หอประชุมศรีวิชัยใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
 (แต่งกายในชุดสีสดใส สวยงาม)



มรพส. ขยายเวลาการตัดยอด และส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ งบการจัดซื้อจัดจ้าง (๑๕ ก.ย.) , ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน (๒๐ก.ย.)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้คณะ / หน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ให้แล้วเสร็จดังนี้ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการตัดยอดและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานคลัง นั้น จากการประชุมหัวหน้าสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คณะ / หน่วยงาน มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการดำเนินการตามประกาศดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ทำความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระยะเวลาการขยายการตัดยอดและการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ใหม่สรุปดังต่อไปนี้

- วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการตัดยอดและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ปิดระบบ GFMIS)
- วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานคลัง (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.)

สำหรับคณะ / หน่วยงานใด จะดำเนินการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ดังกล่าวข้างต้นขอให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย สั่งการ

ในการนี้ คณะ / หน่วยงานใด ที่มีกิจกรรม / โครงการ ที่ดำเนินการตัดยอดและส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่ทันตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยฯ ขอให้ทำเรื่องขอถอนเงินรายได้ไว้เบิกเหลืออปี โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ เรื่อง นโยบาย และวิธีการขอถอนเงินรายได้ไว้เบิกเหลืออปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดส่งภายในวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอถอนเงินรายได้ไว้เบิกเหลืออปี (เงินรายได้) ได้ที่เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน <http://plan.psu.ac.th/> หัวข้อดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ.. นายนพดล เร่งเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. ขอขอบคุณผู้บริหาร, คณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญสวดอธิษฐานศพ **คุณพ่อตรง เร่งเจริญ** และร่วมพิธีฌาปนกิจ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดโพธิญาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เจ้าภาพพร้อมครอบครัว ขออนุโมทนาผลบุญไปให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สัมความปรารถนาทุกประการเทอญ



เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื้อประดิษฐ์กุล
 บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์